



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับที่ 05821
วันที่ 11 ก.ค. 2562
เวลา 11:18 น.

ส่วนงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. ๒๕๙๐๕

ที่ อว ๘๖๐๓.ท / 02087 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กองกิจการนักศึกษา
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
รับที่ 04351
วันที่ 15 ก.ค. 2562
เวลา 16:25 น.

เรียน อธิการบดี

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรมีธรรมเนียมปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่สืบทอดมายาวนาน และเป็นประเพณีอันดีงามระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์และหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกัน ก่อเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในบรรยากาศฉันท์พี่น้องที่อบอุ่นและประทับใจ ยังผลให้ก่อเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัยและมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ ความสามารถในวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ตามกรอบเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร พร้อมนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กองกิจการนักศึกษาจึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอความกรุณาลงนามด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.วิจิต อิมอาร์มย์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

๑) **เนืองรอบ และศุภมาส ไร่**

10 ก.ค. 2562.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)
ผู้อำนวยการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

๒) **เสนอ กองกิจการนักศึกษา**

15 ก.ค. 2562



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีธรรมเนียมปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่สืบทอดมายาวนาน และเป็นประเพณีอันดีงามระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์และหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวกัน ก่อเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในบรรยากาศอันที่พี่น้องที่อบอุ่นและประทับใจ ยังผลให้ก่อเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ ความสามารถในการวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร

เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน

๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นั้น ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะดุริยางคศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ พักค้างคืนในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คืน และพักค้างคืนในพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษาเท่านั้น (ไม่พักค้าง ณ คณะวิชา)

๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ของแต่ละคณะวิชา

สำหรับคณะวิชาที่จัด “โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา ก่อนวันที่ ๑๕ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สามารถจัดโครงการดังกล่าวได้ แต่ต้องมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ไม่เกิน ๒ สัปดาห์ โดยต้องถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

๔. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “โครงการกีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการจัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่เฉพาะวิทยาเขต และระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการจัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่รวมทุกวิทยาเขต ณ พระราชวังสนามจันทร์ ทั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ พักค้างคืนในวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ค่าย และพักค้างคืนในพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษาเท่านั้น (ไม่พักค้าง ณ คณะวิชา)

๕. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ “โครงการกีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วัดท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นั้น อยู่ในกำกับการกำกับดูแลและรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการ

สำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ของแต่ละคณะวิชา นั้น อยู่ในกำกับการกำกับดูแลและรับผิดชอบของคณะวิชา โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารจัดการ

๖. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต้องจัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้กิจกรรมดังกล่าวภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

๑. การจัดกิจกรรมโครงการฯ ต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำโครงการเสนอและผ่านความเห็นชอบของที่ปรึกษาโครงการ และได้รับอนุมัติจากคณบดี และแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับทราบ โดยต้องมีกำหนดการชัดเจน รูปแบบกิจกรรมที่เปิดเผยและสร้างสรรค์ รวมทั้งสอดคล้องตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา

๒. การจัดกิจกรรมโครงการฯ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการต้องผ่านการคัดเลือก เตรียมความพร้อม มีทักษะการทำงาน มีความรับผิดชอบ และจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมกับกองกิจการนักศึกษา และในระหว่างการจัดกิจกรรมทุกครั้งต้องอยู่ในความดูแลและให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาโครงการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๓. การจัดกิจกรรมโครงการฯ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และต้องจัดกิจกรรมในวันทำการ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เท่านั้น

๔. การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ “โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา หลังเวลา ๒๐.๐๐ น. ต้องได้รับอนุญาตจากคณบดีก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หลังเวลา ๒๒.๐๐ น. และต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๒๔.๐๐ น.

๕. การจัดกิจกรรมโครงการฯ ในพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการต้องได้รับอนุญาตจากรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ รองอธิการบดี เพชรบุรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และจะต้องดูแลและรับผิดชอบต่อความเรียบร้อยของพื้นที่หลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น

๖. การจัดกิจกรรมโครงการฯ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องใหม่

๗. การจัดกิจกรรมโครงการฯ ต้องเคารพสิทธิตามหลักความเสมอภาคของบุคคล ห้ามล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ก่อให้เกิดความก้าวร้าวและความรุนแรงอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และศีลธรรมอันดีงามของไทยและสากล

๘. การจัดกิจกรรมโครงการฯ ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน สิ่งเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งต้องไม่สร้างความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย

๙. บุคคลภายนอกและศิษย์เก่าที่เข้าร่วม “โครงการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒” ของคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา จะต้องได้รับอนุญาตจากคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เท่านั้น

มาตรการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

๑. กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับรองคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาคณะวิชา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและประสานงานการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ทุกวิทยาเขต เพื่อบริหารจัดการการจัดกิจกรรมโครงการฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการที่ได้ประกาศไว้

๒. กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับรองคณบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาคณะวิชา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา กำกับ ดูแล และตรวจติดตามการจัดกิจกรรมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการที่ได้ประกาศไว้

๓. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะวิชา ต้องจัดกิจกรรมโครงการฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการที่ได้ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด หากพบพฤติกรรม การกระทำความผิด ละเมิด ขอร้องเรียน หรือการจัดกิจกรรมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะมีความผิดและพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย

๔. ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้บริหารจัดการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้เป็นไปตามประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช)
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร